



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 22 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,112 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,369,814 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,582 ราย รักษาหายสะสม 2,264,564 ราย ยังรักษาอยู่ 83,231 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย เสียชีวิตสะสม 22,019 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 346,612,052 (+3,476,020) ราย เสียชีวิต 5,602,704 (+8,693) ราย รักษาหาย 276,529,525 (+1,603,265) ราย</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO แนะนำเด็ก 5-11 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทค สหรัฐฯ พบการติดเชื้อโควิดป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้ดีกว่าวัคซีน แต่อย่าเสี่ยง ย้ำการฉีดวัคซีนยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยที่สุด, ผลวิจัยพบวัคซีนไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสตั้งครรภ์, อเมริกันแอร์ไลน์นำเครื่องบินกลับสหรัฐฯ หลังผู้โดยสารไม่ยอมสวมหน้ากาก รัสเซีย เผยงานวิจัยวัคซีนสปุตนิกต้านโอมิครอน ได้มากกว่าไฟเซอร์ ออสเตรีย ออกกฎหมายบังคับให้ผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนและมีโทษปรับหากฝ่าฝืน อิหร่าน พบชายปวดอวัยวะเพศ เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังหายโควิดเป็นรายแรก สวีเดน พบบริษัททำผลโควิดปลอม แรงสอบสวนคดี เผยอาจมี ปชช. เดินทางไป ตปท. ถีผลตรวจโควิดปลอม 35,000 คน ฮ่องกง ขยายเวลาปิด รร. มัธยมฯ ยาวถึงหลังตรุษจีน ญี่ปุ่น อนุมัติใช้วัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ในเด็กอายุ 5-11 ปี ออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นโอเพนเปดพรมแดนหลังยึดดับทั่วประเทศพุ่ง จีน มลพิษลวงฟ้าซีฆ่าเชื้อรถไฟหัวกระสุน, อนุมัติใช้ชุดตรวจโควิดแบบดิจิทัลครอบคลุมไวรัส 15 สายพันธุ์ สิงคโปร์ ให้เด็กอายุ 12-17 ปี รับบูสเตอร์โดส หลังรับวัคซีนเข็มสองนาน 270 วัน อินโดนีเซีย ทำลายวัคซีนหมดอายุมากกว่า 1 ล้านโดส มาเลเซีย มาเลเซียลดกักตัวคนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข้าประเทศ จาก 7 วันเหลือ 5 วัน</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เตือนภัยโรคโควิด 19 ระดับ 4</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, mcot, bangkokinsight, thaipbs, TNN, thestandard, pptvhd36)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี จึงยังประกาศเตือนภัยโควิดระดับ 4 เน้นย้ำงดเข้าสถานที่เสี่ยง งดรวมกลุ่มเป็นเวลานาน และชะลอการเดินทาง โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ย้ำจังหวัดที่มีพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวที่พบการติดเชื้อสูงขึ้น ต้องยกระดับสูงมากขึ้น และเข้มมาตรการต่าง ๆ มากขึ้นด้วย พร้อมแจงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผยผู้เสียชีวิตจากโควิดตั้งแต่ ม.ค. 65 จำนวน 289 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วนกลุ่มอายุน้อยมีการเสียชีวิตน้อย การเสียชีวิตจึงแปรผันตามช่วงอายุ ย้ำแม้โอมิครอนไม่รุนแรง แต่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ สธ. จะไม่ได้มีการประกาศลดระดับเตือนภัยโควิดยังคงไว้ที่ระดับ 4 เหมือนเดิม ขอให้เคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการในแต่ละพื้นที่สี ทั้งสีส้ม สีฟ้า ทั้งนี้ พบว่า โอมิครอนติดได้ง่าย แต่การเสียชีวิตไม่มาก เพราะเชื้ออ่อนลง จึงคาดว่าปัจจุบัน โอมิครอนได้เข้ามาเป็นสายพันธุ์เด่นของไทยแล้ว ซึ่งแผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จากนี้ก็เหมือนกันทั่วโลกคืออยู่ร่วมกับโอมิครอนได้ จึงได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเข้าสู่แผนการเป็นโรคประจำถิ่น</p> <p>2. โอมิครอนกระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามกีฬา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า)</p> <p>- ปลัด สธ. พร้อมอธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางเข้าพบ นายกฯ เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่พบว่าพื้นที่ กทม. มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น หลังปีใหม่พบผู้ติดเชื้อ 87% เป็นสายพันธุ์โอมิครอน แม้ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แต่อาจทำให้ผู้สูงอายุ-มีโรคประจำตัวเสียชีวิตได้ และถึงจะผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. ขั้นสูงสุด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ผจก., สยามรัฐ, เดลินิวส์, amarintv, INN, thestandard, infoquest, topnews, isranews, mcot, newtv, one31) ทีวีช่อง 7, 9, NBT, ThaiPBS, TNN</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผยการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในไทยกระจายไป 77 จังหวัดแล้ว พบมากที่สุดที่กรุงเทพฯ 4,178 คน ชลบุรี 837 คน และภูเก็ต 434 คน แนวโน้มสมุทรปราการ และเชียงใหม่ จะเพิ่มขึ้น คาดว่าปลายเดือนม.ค. การติดเชื้อภายในประเทศจะเท่ากับที่มาจากต่างประเทศ 97-98% สายพันธุ์เดลตาจะหายไป ส่วนการสุ่มตรวจหาเชื้อจะมีการตรวจทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแถบชายแดน</p> <p>3. วัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีน Pf เด็กอายุ 5-11 ปี คาดล็อตแรกถึงไทย 26 ม.ค.นี้ 3 ล้านโดส จาก 10 ล้านโดสที่สั่งจองไว้เบื้องต้น เมื่อล็อตแรกมาถึงกรมวิทยาศาสตร์ฯ จะตรวจรับรองคุณภาพพร่าว 2-3 วัน และกระจายไป รพ.เด็กเป็นแห่งแรก เริ่มฉีด 31 ม.ค. ให้เด็กที่มีโรคประจำตัวก่อน ส่วนล็อตต่อไปจะฉีดในกลุ่มนักเรียนชั้น ป.6 ทุกจังหวัด ส่วนปริมาณที่จะแจกจ่ายให้แต่ละพื้นที่จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนนักเรียนและวัคซีนสำรองไว้กรณีเกิดการระบาดในพื้นที่ และฉีดในสถานพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, mcot, INN) ทีวีช่อง 7,9,NBT,TNN</p> <p>- ปลัด สธ. เผยข้อมูลการติดเชื้อหลังเทศกาลปีใหม่พบ 87% เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งแม้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจทำให้ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเสียชีวิตได้ สาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่จากสัมผัสคนในครอบครัว จึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับเชื้อ ส่วนบุตรหลานและผู้เดินทางไปเยี่ยม ต้องระมัดระวัง ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือก่อนใกล้ชิดผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย</p> <p>4. ผู้ป่วยโควิดหนักเที่ยว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ch7</p> <p>- ตำรวจ ภ.จว.ภูเก็ต สั่งระดมกำลังตามหานักท่องเที่ยวชาวเอสโตเนีย 1 ราย ที่ติดเชื้อโควิด 19 เดินทางมากับสามี ทางรีสอร์ตแจ้งว่านักท่องเที่ยวหญิงคนดังกล่าวได้เดินทางออกจากโรงแรม พร้อมนักท่องเที่ยวอีก 2 คน รวมเป็น 4 คน มุ่งหน้าไปยังเกาะสมุยล่าสุด ได้ติดตามตัวมากักตัวรักษาตามขั้นตอนสาธารณสุขแล้ว ที่โรงแรมออรัลละไม ต.มะเร็ด ซึ่งเป็นสถานกักตัวของ สธ.</p> <p>5. ภาวะ Long Covid</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, newtv, TNN, thaipbs, amarintv)</p> <p>- กรมการแพทย์ เปิดเผยผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพ จากภาวะ Long COVID เป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังจากติดเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และมีอาการอยู่นานอย่างน้อย 2 เดือน เกิดขึ้นได้หลายระบบ โดยอาการที่พบบ่อย คือ พบในระบบประสาท (27.33%) อ่อนแรงเฉพาที่เฉียบพลัน ปวดศีรษะ มีน้ตริษะ หลงลืม กล้ามเนื้อลีบ พบในระบบผิวหนัง (22.8%) ผื่นแพ้ ระบบทั่วไป (23.41%) อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ ระบบทางจิตใจ (32.1%) นอนไม่หลับ วิดกกังวล ซึมเศร้า ระบบหัวใจและหลอดเลือด (22.86%) เจ็บหน้าอก ใจสั่น ระบบทางเดินหายใจ (44.38%) หอบเหนื่อย ไอเรื้อรัง ส่วนใหญ่หายได้เอง หากมีผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องนาน 2 เดือน ควรพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้าน หรือ รพ.ที่เคयरรักษาโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วย ผวจ.ชุมพร นพ.สสจ.ชุมพร ผู้บริหาร สธ. ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายแพทย์แผนไทย จ.ชุมพร ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยไปเผยแพร่แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome ชูสมุนไพรไทยสู้โรค ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ยาประสะจันทน์แดง ยาจันทน์ลีลา ยาหอมนาโกฎิ ยาตรีผลา ยาชิง และตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ได้แก่ ตำรับน้ำมันกัญชา ตำรับแก้ลมแก้เส้น และตำรับสุขไสยาสน์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นภพรรณ นันทพงษ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เผย การทิ้งขยะติดเชื้อไม่ถูกต้องปัญหาโควิด 19 จะไม่จบ เน้นย้ำว่า การคัดแยกที่ต้นทางมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดภาระการกำจัดขยะติดเชื้อ "ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย" ขึ้น ซึ่งจะเป็นการสื่อสารให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, bangkokinsight, infoquest,)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และ UP งดเข้าสถานที่เสี่ยง ตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ แม้ ศบค. จะมีการปรับลดพื้นที่ โดยพื้นที่สีส้มเหลือ 44 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง 25 จังหวัด ส่วนพื้นที่สีฟ้ายังคง 8 จังหวัดเช่นเดิม เริ่ม 24 ม.ค. นี้ ร้านอาหารทั้งในและนอกห้างบริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ ส่วนการเดินทางเข้าไทยระบบ Test and Go เริ่ม 1 ก.พ. 65 อนุญาตให้เข้ามาได้ทั่วประเทศ แต่ยังคงตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กัญชาเสรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยว่า ตามที่ คกก.ควบคุมยาเสพติด มีมติเสียงส่วนใหญ่ปลดพืชกัญชารวมจากรายชื่อยาเสพติดประเภท 5 (ยส.5) เมื่อ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา และเตรียมเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. ... ต่อ บอร์ด ป.ป.ส. ในวันที่ 25 ม.ค. 65 นั้น ถือว่าเป็นการปลดล็อกกัญชาตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย สธ. ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนของคณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่จะต้องให้การรับรองร่างฯ ระบุชื่อยาเสพติดประเภทที่ 5 ฉบับใหม่นี้ ซึ่งทำให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2564 ไม่มีคำว่ากัญชาอยู่ ย้ำว่า ขณะนี้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน นำไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วย ได้อนุมัติให้ปลูกไปแล้วมากกว่า 4,000 ไร่ สำหรับการนำมาสูบซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั้น จะมีการออกกฎหมาย และพ.ร.บ.มารองรับ ควบคุมเหมือนพืชกระท่อม</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ กล่าวว่า การปลดล็อกมีขั้นตอน แนวทางที่เป็นเบื้องต้นคือใช้ในครัวเรือนละ 2-6 ต้น โดยใช้ทุกส่วนของกัญชาเพื่อสุขภาพครัวเรือน ช่วยผู้สูงอายุนอนหลับ อารมณ์ดี คนปวดข้อเข่าก็สามารถใช้ใบกัญชาทำชาได้ ดังนั้น ส่วนนี้มาจะทำได้ โดยมีการให้ความรู้ ส่วนประเด็นที่กลัวว่าจะใช้ในทางที่ผิด ให้มองกรณีบุหรี่ เหล้า ที่ติดง่ายกว่ากัญชามาก แต่มีกฎหมายควบคุมได้ หากมองในมุมมองกัญชาที่ใช้เพื่อสร้างความสุข คนใช้ก็ต้องมีความรู้ว่าจะหากใช้มากไปก็ทำให้เมาได้เช่นกัน</p>	
<p>ลำพูนโมเดล “ยุทธศาสตร์ 4 เสาเราไม่ทิ้งกัน”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, Chiangmainews, Thailandplus, สวท) ทีวีช่อง 9</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวในการลงพื้นที่ จ.ลำพูน เพื่อตรวจเยี่ยมผลการสนับสนุนคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ว่า จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อคนไทย การขับเคลื่อนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายจึงเป็นความเรื่องสำคัญ จ.ลำพูน มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำร้ายตัวเอง บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสนับสนุนของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน นำเครื่องมือ 4 เสา สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรมฯ ขานรับนโยบายคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ พร้อมชูลำพูนโมเดลยุทธศาสตร์ 4 เสาเราไม่ทิ้งกัน ประกอบด้วย เสาที่ 1: ระบบข้อมูล เสาที่ 2: ระบบดักจับ เสาที่ 3: ระบบป้องกันและบำบัด เสาที่ 4: ระบบบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการ</p>	-
<p>MOU การบริการสุขภาพสนับสนุนแพทย์ดูแลพระสงฆ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, Thailandplus</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมการแพทย์ ร่วมกับ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ องค์กรความรู้ และ นวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สนับสนุนบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เฝ้าต่อพระธรรมวินัย</p>	
<p>MOU ทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, ChiangmaiNews</p> <p>- กรมอนามัย ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และขับเคลื่อนการนำกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้เป็น เครื่องมือสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่น ๆ</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สารบอแรกซ์ใช้รักษาโรคมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, thailandplus</p> <p>- จากประเด็นการแนะนำเรื่องสารบอแรกซ์ ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มี หลักฐานยืนยันแน่ชัด และไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำสารบอแรกซ์ไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง อย่าหลงเชื่อข้อมูล ดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลต่อทุกช่องทาง</p> <p>ขมื่นชันรักษาโรคฟันผุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- กรมอนามัย แจงประเด็นที่มีการแชร์ข้อความว่า นำขมื่นชันและเบกกิ้งโซดามาขัดหรือพอกที่ฟัน สามารถรักษาโรคฟันผุได้ เป็นข้อมูลเท็จ เพราะโรคฟันผุ เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาและป้องกันได้โดยวิธีการใช้สมุนไพร ต้องรักษาด้วยการอุดฟัน รักษา รากฟันหรือถอนฟันเท่านั้น</p>	-